

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 35.88 ทรงตัวจากวันนี้ ตลาดเกะตืดถ้อยแถลงประธานเฟด-จับตา Flow

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (6 มี.ค. 2567) --นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 35.88 บาท/ดอลลาร์ ทรงตัวในระดับใกล้เคียงกับช่วงปิดตลาดเย็นวานนี้ ขณะที่ดอลลาร์เคลื่อนไหวแบบผสมเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก หลังตัวเลขดัชนี ISM ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และบอนด์ยีลด์ปรับตัวลดลง โดยตลาดรอฟังถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ต่อสภาคองเกรสคืบหน้าว่าจะส่งสัญญาณต่อทิศทางดอกเบี้ยอย่างไร

ส่วนปัจจัยในประเทศต้องจับตาดูทิศทางของเงินทุนต่างประเทศ (Flow) ทั้งจากผู้ค้าทองหลังราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งอาจมาจากการปรับพอร์ตลงทุน ขณะที่เมื่อวานนักทุนต่างชาติขายหุ้นออก

"เช้านี้บาททรงตัวนิ่งๆ เหมือนภูมิภาค ระหว่างวันต้องรอดู Flow และคืนนี้ประธานเฟดจะส่งสัญญาณเรื่องทิศทางดอกเบี้ยอย่างไร" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงินประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 35.70 - 35.90 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 149.94 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 150.40 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0850 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0851 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 35.819 บาท/ดอลลาร์

-ติดตามการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เพื่อประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยก่อนหน้านี้คาดการณ์จีดีพีปีนี้จะโต 2.8-3.36% โดยมองว่าเศรษฐกิจไทยปี 67 พื้นตัวได้แต่ยังอ่อนแอ ส่วนการส่งออกขยายตัว 2.0-3.0% และเงินเฟ้ออยู่ที่ระดับ 0.7-1.2%

- "เศรษฐกิจ" ถกนายกฯ ออสเตรเลียเดินทาง FTAสองประเทศ หลังมูลค่าการค้าโต 186% ชูความร่วมมือ 3 ด้านหลักยกระดับเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว คุยผู้นำออสเตรเลียเดินทางฟรีวีซ่า หารีเอกชนออสเตรเลียหลายบริษัทดึงลงทุนแบตเตอรี่ EV ขนส่ง ขยายดาต้าเซิร์ฟเวอร์ หนุนกองทุนสุขภาพเพิ่มเม็ดเงินลงทุนไทย

- นายกฯ ลุยเยอรมนีขึ้นเวที ITB Berlin 2024 7 มี.ค.ปลุกท่องเที่ยวไทย ลุ้นชาวยุโรปเยือนไทยพุ่ง 8.5 ล้านคน ทำเงิน 6.5 แสนล้านบาท

- "สมาคมค้าทองคำ" ประกาศปรับราคาทองขึ้นวันเดียว 6 ครั้งวานนี้ (5 มี.ค.) พุ่งพรวด 700 บาท ทบสถิติ "อลไทมีไฮใหม่" เป็นประวัติการณ์ทะลุ 36,000 บาท "บล.โกลเบล็ก" แนะนำจับตาตัวเลข "เศรษฐกิจ" เสี่ยงถดถอย และแถลง "เจอโรม พาวเวล" ทิศทางดอกเบี้ย แรงหนุนราคาทองขยับต่อ ฟาก "โบรกต่างชาติ" ชี้ทองโลกมีโอกาสมะยาน 2,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์

- เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ปรับตัวลงสู่ระดับ 52.3 ในเดือนก.พ. จากระดับ 52.5 ในเดือนม.ค. แต่สูงกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ระดับ 51.3

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่า ดัชนีภาคบริการของสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 52.6 ในเดือนก.พ. จากระดับ 53.4 ในเดือนม.ค. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 53.1

-ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (5 มี.ค.) หลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจซึ่งชี้ว่า การขยายตัวของภาคบริการสหรัฐชะลอตัวลง ขณะที่นักลงทุนจับตาผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB), การแถลงนโยบายการเงินของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ต่อสภาองเกรส และการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานเดือนก.พ.ของสหรัฐในวันศุกร์นี้

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปรับตัวเพิ่มขึ้นในการซื้อขายเมื่อวันอังคาร (5 มี.ค.) โดยตลาดยังคงขาขึ้นรับการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิ.ย. ขณะเดียวกัน นักลงทุนยังคงคาดหวังว่า ธนาคารกลางในประเทศอื่น ๆ จะผ่อนคลายนโยบายการเงินในปีนี้อย่าง

-บิทคอยน์พุ่งขึ้นแตะระดับ 69,210 ดอลลาร์เมื่อคืนนี้ในการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม Coin Metrics หรือมากกว่า 2,477,000 บาท ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ โดยทำลายสถิติเดิมที่ทำไว้ที่ระดับ 68,982.20 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2564

-ตลาดจับตาด้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งจะมีขึ้นก่อนการประชุมนโยบายการเงินของเฟด ในวันที่ 19-20 มี.ค. เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยมีกำหนดกล่าวถ้อยแถลงต่อคณะกรรมการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 6 มี.ค. ก่อนที่จะกล่าวต่อคณะกรรมการธนาคารประจำวุฒิสภาในวันที่ 7 มี.ค.

-นักลงทุนยังจับตาดัชนีการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์นี้ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ตัวเลขจ้างงานเพิ่มขึ้นเพียง 190,000 ตำแหน่งในเดือนก.พ. ชะลอตัวจากระดับ 353,000 ตำแหน่งในเดือนม.ค. และคาดว่าจะต่ำกว่างานจะทรงตัวที่ระดับ 3.7% ในเดือนก.พ.

-นักลงทุนจับตาการประชุม ECB ในวันพฤหัสบดีนี้ ซึ่งคาดว่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 4% ขณะที่จะมองหาสัญญาณบ่งชี้ใด ๆ เกี่ยวกับการเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ย

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้